

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO**

**Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02  
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019**

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÁNG 02**

**1. Các công việc đã thực hiện**

1.1. Ngày 11/02/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi gặp mặt đầu xuân với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT). Bộ trưởng chỉ đạo: Sau kỳ nghỉ Tết, các vụ, đơn vị bắt tay ngay vào công việc với khí thế mới; tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch năm 2019 của UBDT; yêu cầu Lãnh đạo các vụ, đơn vị rà soát lại kế hoạch công tác quý I, triển khai thực hiện ngay các đề án trọng tâm; đẩy nhanh kế hoạch chuyển trụ sở làm việc của UBDT; tập trung chuẩn bị tốt cho sự kiện gặp mặt các đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây; gặp mặt các đại biểu tiêu biểu dân tộc thiểu số dọc biên giới Việt Nam-Lào; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019...

1.2. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện các đề án, chính sách:

Ban hành Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án xây dựng Bộ Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý vào dự thảo đề cương Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021-2025.

Ban hành văn bản gửi các bộ, ngành, các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban về cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần II.

Ban hành công văn gửi Ban Dân tộc các tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh về việc cung cấp thông tin, chuẩn bị hồ sơ kiểm toán công tác đầu thầu các dự án từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm tài khóa 2017; công văn hướng dẫn các báo, tạp chí và các tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg và công văn trả lời Văn phòng Chính phủ về việc mua báo Sức khỏe và Đời sống cho một số đối tượng. Điểm báo phản ánh tình hình công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg.

*(Chữ ký)*

Đôn đốc, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

1.3. Ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 của các Vụ, đơn vị thuộc UBĐT.

1.4. Phê duyệt điều chỉnh dự toán trên hệ thống tabmis nguồn cải cách tiền lương; phê duyệt dự toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; làm việc với Tổng cục thống kê về tiêu chí, nội dung điều tra thực trạng KTXH của 53 DTTS năm 2019; rà soát các chỉ tiêu điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS.

1.5. Ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang.

1.6. Ban hành quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo cấp phòng<sup>1</sup>; thực hiện quy trình tiếp nhận công chức có nguyện vọng xin chuyển công tác về Vụ Tổ chức cán bộ; Rà soát hồ sơ tuyển dụng, tiếp nhận 02 trường hợp theo Kết luận của Ban Cán sự Đảng; giải trình quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

1.7. Ban hành các Báo cáo: Báo cáo Tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo Về việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Báo cáo Tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBĐT; Báo cáo Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo Tổng kết 09 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.

## **2. Các công việc đang thực hiện**

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”: UBĐT xem xét phương án rà soát, sắp xếp tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 814/KH-UBĐT ngày 26/7/2018 và Kế hoạch số 813/KH-UBĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT.

2.2. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức gặp mặt các đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

2.3. Hoàn thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác với Văn phòng Bang Hessen Đức tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác các hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời gian tới. Xây dựng tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin phép đón đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

2.4. Tiếp tục xây dựng, hướng dẫn thực hiện các đề án, chính sách:

- Dự thảo công văn hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg.

---

<sup>1</sup> Quyết định Về việc bổ nhiệm; Ông Phạm Phú Thịnh giữ chức Trưởng phòng Hành chính - Thư Ký; Bà Bùi Thị Hiền giữ chức Trưởng phòng Văn thư Lưu trữ; Ông Nông Hồng Thái giữ chức Phó Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Chính sách cán bộ, vụ TCCB từ ngày 01/02/2019.

- Tổng hợp báo cáo của các địa phương về việc thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 và cả giai đoạn; xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg năm 2019.

- Triển khai Kế hoạch đấu thầu cung cấp ra đi ô thí điểm tại 10 tỉnh.

- Phối hợp với các bộ, ngành giải quyết những thắc mắc về tình hình thực hiện chính sách dân tộc; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở các địa phương.

- Theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định số: 2085, 2086, 1898, 1557, 498, 12, 771... của Thủ tướng Chính phủ.

#### **\* Đánh giá chung:**

Trong tháng 02 năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Ngay sau khi nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi, UBND đã ban hành công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, quán triệt cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ đầu năm; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc.

## **II. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI**

### **1. Về sản xuất, đời sống**

Trong tháng Hai, ở một số tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra lốc, mưa đá, sạt lở một số nơi, song về cơ bản thời tiết nắng ấm cùng với tình hình sâu bệnh được kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi cho lúa và hoa màu vụ đông xuân phát triển tốt. Các địa phương phía Nam đến nay cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân, tranh thủ sản xuất các loại rau màu, củ quả, gia súc gia cầm, thủy hải sản cung ứng cho thị trường một lượng lớn các mặt hàng nông sản phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi, các cấp, ngành ở địa phương vùng DTTS&MN đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, động viên, chúc Tết, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí, Mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau đã hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng với hàng ngàn suất quà trị giá hàng tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào DTTS theo quy định. Từ nguồn hỗ trợ gạo của Chính phủ, UBND các tỉnh giao cho các ngành ở địa phương thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng theo quy định, đảm bảo không có hộ nào thiếu đói trong dịp Tết<sup>2</sup>.

Các cấp ngành Trung ương và địa phương vùng DTTS&MN thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo

<sup>2</sup> Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 7.604,31 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 14 địa phương.

mọi người, mọi nhà được đón Tết trên tinh thần tiết kiệm, vui tươi và đoàn kết. (UBDT đã có báo cáo riêng về tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi).

Tuy nhiên, tình hình thiên tai như lốc, mưa đá đã gây một số thiệt hại làm hư hỏng từ 30-70% hàng trăm ngôi nhà, điểm trường ở các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn. Thời tiết nắng ấm cũng khiến sâu bệnh gây hại trên lúa diễn biến phức tạp, nhất là bệnh lùn sọc đen phương nam, đạo ôn, bọ trĩ, ốc bươu vàng. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn thu hoạch đại trà lúa đông xuân nhưng do các doanh nghiệp và thương lái chưa thu mua dẫn đến giá lúa xuống thấp. Để hỗ trợ nông dân giải quyết khó khăn, tránh tình trạng thương lái ép giá, ngày 19/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mua dự trữ theo kế hoạch Nhà nước 200 nghìn tấn gạo và 80 nghìn tấn thóc.

## **2. Về văn hóa - xã hội**

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi động ở hầu khắp các địa phương với chủ đề “Mừng Đảng, Mừng xuân Kỷ Hợi 2019”; chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc tiếp tục được các ngành y tế, Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện. Ủy ban nhân dân các Tỉnh đã chủ động chỉ đạo sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy theo khuyến cáo của ngành y tế...

Trong tháng vừa qua, tình hình bệnh sởi có xu hướng tăng và nguy cơ bùng phát thành dịch. Ngành y tế tăng cường khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh. Trung tâm y tế tiến hành chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 1-5 tuổi. Đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh sởi. Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại một số địa phương tăng so với tháng cùng kỳ năm trước

## **3. Về trật tự, an toàn xã hội**

Tình hình an ninh trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS và trên tuyến biên giới ổn định. Các đơn vị lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc tình hình, đặc biệt địa bàn trọng yếu và xã biên giới, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tình hình qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc trái phép, buôn bán người, vượt biên sang Trung Quốc trái phép để đi làm thuê có diễn biến khá phức tạp.

### III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

1. Phối hợp với các Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các đề án đã trình Thủ tướng Chính phủ để sớm được phê duyệt, gồm 05 đề án<sup>3</sup>.

2. Triển khai xây dựng các đề án đăng ký trình chính phủ, thủ tướng chính phủ năm 2019.

3. Tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc; tăng cường thanh tra, theo dõi, tổng hợp tình hình vùng DTTS&MN.

4. Sửa đổi, bổ sung các Quy chế: Quy chế làm việc của UBĐT; Quy chế Văn thư, lưu trữ; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan UBĐT...

5. Ban hành kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đối với công chức, viên chức của UBĐT.

6. Triển khai cuộc thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Sơn La.

7. Tiếp tục triển khai dự án xây dựng trụ sở Ủy ban, Nhà khách Dân tộc; thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để bc);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT (để b/c);
- Các TT, PCN UBĐT;
- Các Vụ, đơn vị thuộc UBĐT;
- Đảng ủy cơ quan UBĐT;
- Công TTĐT của UBĐT;
- Lưu: VT, Vụ TH. § .

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Phan Văn Hùng**

<sup>3</sup> (1) Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng DTTS&MN; (2) Đề án Chính sách ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030; (3) Đề án tiếp nhận các nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động; (4) Đề án hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam; (5) Đề án đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc trong khu vực ASEAN.